

# Lifestyle 2 lifester : เพราะมากความสามารถ จึง มันใจ



เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV

ฝันของใครบางคน อาจอยู่ที่ กินหุ อยู่สบาย ใช้ชีวิตเป็นคุณนาย บางคนอาจจะอยู่ที่การได้ท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ หากแต่สำหรับบางคนกลับชอบที่จะทำงานหลายอย่าง พร้อมๆไปกับการท่องเที่ยวและถ่ายภาพ ชนิดที่เรียกว่า Multitasking เลยทีเดียว ที่สำคัญ ผลงานที่ออกมาต้องดีด้วย เหมือน Lifester ของเรารวันนี่

สาวสวยมากความสามารถคนนี้ คำนหน้าคันทา เพราะเป็นดารานักแสดง นางแบบ แล้วยังเป็นผู้บริหารระดับ CEO ขณะเดียวกัน เธอยังได้ชื่อชั้นเป็นช่างภาพมืออาชีพ .... ปู ธันท์กาญจน์ สมทรัพย์

จากที่เริ่มต้นการถ่ายภาพ ตั้งแต่อายุ 16-17 ปี จับกล้องคอมแพ็ค พลิกผันมาเป็นกล้อง SLR และล่าสุดมาเป็น DSLR ตัวที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ 6D ที่เบาสบาย มากความสามารถ เลยอดใจทอย์ ไลฟ์สไตล์ของเธอได้อย่างลงตัว จากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Canon Girl ของแคนนอน ที่รับผู้หญิงเป็นช่างภาพ ทำให้ปูได้รับการฝึกฝนการถ่ายภาพ และการตัดต่อ รวมทั้งงานโซเชียลมีเดีย

แม้จะงานยุ่งยากมากแค่ไหน เธอมักหาเวลาให้กับตัวเองด้วยการไปท่องเที่ยว ถ่ายภาพตามที่ต่างๆ เธอโพสต์ในเฟสบุ๊ค MoonAngel Eyes ของเธอว่า มีความสุขจริงๆ เวลาได้จับกล้องออกท่องเที่ยว มันทำให้เราเหมือนได้กลับมาพบกับเพื่อนเก่า ที่จากกันไปนาน

ปูเป็นคนชอบถ่ายภาพแลนด์สเคป หรือภาพวิว ธรรมชาติ แต่คนที่เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพของเธอ กลับเป็น ธาดา วาริช หรือ จอร์จ ช่างภาพแฟชั่นแม็กกาซีนที่ฉีกกรอบของการถ่ายภาพบุคคล เน้นความดิบและเป็นธรรมชาติ ทั้งนางแบบ หรือบต่าง ๆ และฉากรอบข้าง ทำให้เธอหันเห มาถ่ายภาพคน บางภาพ อาจเห็นแต่ตา เห็นตาปาก ทำให้เห็นว่า ทุกอย่างไม่มีความหมาย ตอนนี้เลยนำมาประยุกต์ รวมทั้งประยุกต์มาใช้ในการถ่ายภาพวิดีโอ ซึ่งกล้องแคนนอนรุ่นใหม่ๆ มีโหมดวิดีโอ ที่นำมาใช้ถ่ายวิดีโอได้ภาพที่สวยงาม ทั้งชัดลึก ชัดตื้น

Lifester ในแบบของปู จึงเป็นการใช้ชีวิตที่หลากหลาย เก็บทุกอย่างที่ใช้ชีวิตอยู่ ตั้งแต่วันจันทร์-อาทิตย์ แล้วประมวลออกมา บวกกับที่เป็นครูสอนการแสดงด้วย ก็เลยใช้กล้องภาพถ่ายให้ลูกศิษย์ที่ไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆ ถ่ายภาพได้ในแบล็กกราวด์เดียวกัน แสงไฟแข็งแรง แล้วยังใช้ 6D ถ่ายพฤติกรรมของลูกศิษย์ที่มาเรียนการแสดงด้วย ส่วนการแบ่งปันก็ต้องเลือกรูปที่พิเศษๆ หน่อย มาแบ่งกันดูทางโซเชียลมีเดีย ติดตามได้ทาง MV

ปูยังฝากถึงเด็กรุ่นใหม่ด้วยว่า วัยรุ่นสมัยนี้ ปูสัมผัสมาทั้งคนที่รวย และจน แต่อยู่ที่ว่าเราจะเห็นคุณค่าจากสิ่งที่ได้มาขนาดไหน ทุกคนได้ของขวัญจากพระเจ้า แต่เราจะบริหารจัดการอย่างไรให้เกิดประโยชน์

ปัจจุบัน ฟูทำงานหลากหลาย มีทั้งงานถ่ายซีรีส์ ที่ทั้งเขียนบทและกำกับการแสดง ถ่ายภาพ แล้วยังมีถ่ายอีเว้นท์ จัดงานคอนเสิร์ต มิวสิคเฟสติวล และกำลังเรียนปริญญาเอก กำลังจะได้รับปริญญาเร็วๆ นี้ แล้วยังรับจ๊อบพิเศษออกหน้ากล้องในรายการโทรทัศน์ช่องต่างๆ แบบนี้ ไม่เรียกว่า Multitasking ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้ว และนี่คืออีกหนึ่ง LIFESTER ที่มีสไตล์ของตัวเอง แล้วคุณเป็น Liferster แบบไหน ลองเข้ามาแบ่งปันภาพสวย ๆ ที่เว็บไซต์ [www.canonlife.com](http://www.canonlife.com)

ที่มาจาก <http://www.nationtv.tv/main/content/lifestyle/378451775/>